

Biểu mẫu 17

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Chương trình Cử nhân Kiến trúc Pháp (DEEA)
Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế năm học 2022-2023

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo						
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học			Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
				Chính quy	Liên thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy		
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh			Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp tương đương trình độ THPT.				
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được			<i>I. Yêu cầu về kiến thức:</i> a. Kiến thức chung: - Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng. Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. - Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực: khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở, xã hội và lịch sử, văn hóa - nghệ thuật, xã hội học, kinh tế đô thị... phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành. b. Kiến thức chuyên môn: - Có kiến thức chuyên sâu về các loại hình công trình dân dụng và công nghiệp và các lĩnh vực liên quan như quy hoạch, thiết kế đô thị để tham gia công các tư vấn thiết kế. - Có hiểu biết về lý luận, sáng tác và bảo tồn di sản kiến trúc.				

			<p>bạc của Việt Nam hoặc tương đương, và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của Chương trình Liên kết đào tạo.</p> <p>- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp.</p>			
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học		<ul style="list-style-type: none"> - Chương trình đào tạo được sử dụng cơ sở vật chất chung của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, gồm phòng học, thư viện,..Các phòng học có diện tích phù hợp, được trang bị đầy đủ ánh sáng, âm thanh, đèn chiếu và điều hòa nhiệt độ, đảm bảo điều kiện tốt học tập cho sinh viên, công cụ sao chép (scan, copy ...), nguồn tài liệu (thư viện Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, thư viện sách tiếng Pháp tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, thư viện điện tử của các trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp). - Sinh viên theo học tại chương trình có rất nhiều cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng với các giảng viên, chuyên gia, sinh viên nước ngoài. - Sinh viên được tham gia các hoạt động quốc tế đa dạng mà Viện Đào tạo & HTQT tổ chức như trao đổi sinh viên, seminar, workshop... - Sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu trong và ngoài nước của Viện Đào tạo & HTQT chủ trì và tham gia ngay trong quá trình học tập. - Sinh viên được tham gia chuyến tham quan học tập tại các Trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác (Đại học kiến trúc quốc gia Normandie, Toulouse, Paris Belleville, Đại học Kiến trúc cảnh quan quốc gia Bordeaux). - Sinh viên được học tập trao đổi tại các Trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác từ năm thứ 2. - Sinh viên được hưởng mọi quyền lợi của sinh viên các Trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp: thẻ sinh viên Pháp, bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế, và được sử dụng cơ sở vật chất của Trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp khi đi học trao đổi. 			

Y
SỞ
HỌ
TRÚ

AB